

Hành Tín Tây, ngày 05 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch số 347/PGDDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023 của phòng GD&ĐT Nghĩa Hành về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2023 -2024;

Trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Hành Tín Tây xây dựng kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

Giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường học tập và trong cuộc sống gia đình.

II. Nội dung và thời gian thực hiện:

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

2. Thời gian: Từ 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

III. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Về tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho CB, GV, NV và học sinh.

1.1. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế

hoạch hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong giai đoạn 2021-2030 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhóm đối tượng; tăng cường thông tin, giới thiệu các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới bằng hình ảnh (*Infographic, video clip, phim tài liệu*), tổ chức 01 mẫu kịch dưới dạng sân khấu hoá vào sinh hoạt thứ 2 đầu tuần; Tổ chức thi vẽ tranh về bình đẳng giới (100% học sinh tham gia và lấy một cột điểm đánh giá thường xuyên của môn Mỹ thuật)tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng Internet thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; trên kênh Zalo nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới.

1.3. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại trường; tổ chức các đợt cao điểm truyền thông về bình đẳng giới nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (*tháng 6*) với mục tiêu sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa rộng trong toàn trường.

1.4. Tổ chức các sự kiện nhằm thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, về vai trò, năng lực, phẩm chất phụ nữ Việt Nam nói riêng nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm (*ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, ngày Gia đình Việt Nam 28-6, ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7, , ngày Quốc tế Nam giới 19-11, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25-11*) và các ngày truyền thống của ngành giáo dục.

1.5. Thường xuyên thông tin, phổ biến các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, kết quả thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của đơn vị nhằm đưa tin kịp thời, chính xác, xây dựng các phóng sự chất lượng tốt, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

1.6. Đẩy mạnh thông tin, phổ biến rộng rãi chỉ số phát triển con người (*trọng tâm là chỉ số phát triển giới*) trong báo cáo đánh giá sự phát triển của Thành phố Huế và sự cam kết hành động thúc đẩy bình đẳng giới của chính quyền các cấp.

1.7. Thông tin, phản bác kịp thời, tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, dư luận xã hội không đúng, vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và các thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của ngành, địa phương.

2. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới

2.1. Triển khai thực hiện các hình thức truyền thông đa dạng, sáng tạo, linh hoạt kết hợp hình thức truyền thông trực tiếp với truyền thông gián tiếp; sử dụng đa

dạng phương tiện truyền thông để đạt được hiệu quả truyền thông đồng bộ như: phương tiện truyền thông cá nhân, phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện mạng xã hội phù hợp với từng khu vực, đối tượng, độ tuổi, giới tính; khuyến khích tổ chức các hoạt động truyền thông bằng hình thức trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới, từ đó tác động tích cực đến thúc đẩy bình đẳng giới trong CB, GV, NV và học sinh, quan tâm đến học sinh khuyết tật chuyên biệt, khuyết tật học hòa nhập.

2.2. Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và hành vi của CB, GV, NV và học sinh trong thực hành thúc đẩy bình đẳng giới; tập trung truyền thông vào các vấn đề về bình đẳng giới đang được dư luận xã hội quan tâm. Đổi mới về nội dung truyền thông về bình đẳng giới theo phương châm: (1) Dễ hiểu (*diễn giải đơn giản tới đa các thuật ngữ chuyên môn để đối tượng được truyền thông dễ tiếp cận*); (2) Dễ nhớ (*sử dụng các hình thức sáng tạo, linh hoạt sao cho đối tượng được truyền thông dễ nhớ thông điệp nhất*); (3) Dễ làm (*hướng dẫn thực hành thúc đẩy bình đẳng giới một cách rõ ràng nhất để đối tượng được truyền thông có thể dễ dàng thực hiện trong thực tế*); (4) Dễ lan tỏa (*lựa chọn các phương tiện truyền thông có tính lan tỏa cao, tác động rộng rãi trong cộng chúng*).

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động truyền thông mang tính xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội cho công tác truyền thông chuyên đổi hành vi về bình đẳng giới. Đặc biệt là tổ chức nói chuyện chuyên đề, thi vẽ tranh, truyền thông trực tiếp và gián tiếp, hưởng ứng tham gia thực hiện các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các dịp kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8- 3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhằm nâng cao nhận thức cho CB, GV, NV và học sinh về bình đẳng giới.

4. Mở rộng và tăng cường công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, cơ sở giáo dục, nơi làm việc, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em

4.1. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, trường học và các tổ chức, cá nhân trong xã hội trong việc giáo dục kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới tính và bình đẳng giới (*tập trung cho đối tượng là thanh, thiếu niên*); vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội, doanh nghiệp, người dân tại cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật và kiến thức về giới, bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới của thanh, thiếu niên trong gia đình, nhà trường và xã hội.

4.2. Đưa nội dung về giới, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ lồng ghép vào chương trình môn giáo dục công dân; các môn học HĐTN nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các em học sinh.

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, vận động xây dựng văn hóa tôn trọng, bình đẳng đối với tất cả các giới trong mọi hoàn cảnh bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trong các cơ sở giáo dục, trên môi trường mạng để hình thành chuẩn mực xã hội về bình đẳng giới trong ứng xử xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù

hợp nhằm huy động sự tham gia của nam giới, nhất là thanh, thiếu niên trong thực hành thúc đẩy bình đẳng giới.

5. Nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có hiệu quả

5.1. Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả, tập trung vào các mô hình như: mô hình sử dụng mạng Internet và nền tảng số (*chuyên mục trên Trang thông tin điện tử, Fanpage bình đẳng giới, diễn đàn trực tuyến v.v...*); truyền thanh cơ sở; truyền thông cộng đồng, truyền thông gia đình v.v...; thí điểm và nhân rộng câu lạc bộ truyền thông về công tác bình đẳng giới cho thanh, thiếu niên tại trường học.

5.2. Tăng cường phổ biến, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố; lồng ghép thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và phát triển các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phổ biến rộng rãi những tấm gương điển hình, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

III. Tổ chức thực hiện

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường; tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống phát thanh của nhà trường, treo băng rôn về chủ đề tháng hành động năm 2023.

GVCN thông qua tiết sinh hoạt lớp lồng ghép tuyên truyền triển khai truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Liên Đội, TPT phối hợp với các đoàn thể tổ chức triển khai Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 đến tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Báo cáo kết quả truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 theo kế hoạch của cấp trên.

Trên đây là kế hoạch triển khai Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 của Trường THCS Hành Tín Tây. Yêu cầu các bộ phận, đoàn thể, cá nhân cùng phối hợp tổ chức để hoạt động triển khai có hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra./

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT
- TT, CĐCS, Đội TNTP
- CB, GV, NV, HS
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Minh Tuấn

-